

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓  
ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญทั่วไป)  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม  
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๕๕ นาฬิกา

นายวิสุทธิ ไชยณรงค์ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๒ ทำหน้าที่ประธาน ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ฝากให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป เมื่อได้เวลาพอสมควรแล้วประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซึ่งเป็นวาระกระทู้ถามสด ในวันนี้มี ๓ กระทู้ และกระทู้ถามทั่วไป ๖ กระทู้ ดังนี้

**กระทู้ถามสด เรื่อง โครงการรับจำนำข้าว และการระบายข้าว ตั้งถามโดย ส.ส.วรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดพิษณุโลก** โดยกล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการรับจำนำข้าว และการระบายข้าว ได้ปรากฏว่ามีการแปลงถึงการระบายข้าวแก่สาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนเปิดเผยตัวเลขการสูญเสียของโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน และกระทบถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ ซึ่งผู้ตั้งกระทู้ได้สอบถามว่ามีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหน

**นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์** ตอบชี้แจงเกี่ยวกับข้าวที่รัฐบาลจีนจะช่วยเหลือให้ประเทศไทยขายข้าวได้มากขึ้น โดยเป็นการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับนายกรัฐมนตรีจีน ซึ่งมีผลผูกพันมากกว่า MOU ทั้งนี้ รมช.พาณิชย์ จะต้องไปเจรจาพูดคุยกับจีนเกี่ยวกับชนิดของข้าว และระยะเวลาในการซื้อขายอีกครั้ง การขายข้าวให้จีนจะสำเร็จเพียงใดขึ้นกับการดำเนินการของหน่วยงานราชการ ปัจจุบันไทยขายข้าวไปแล้วประมาณ ๑๑.๗๕ ล้านตัน และได้ส่งเงินคืนให้ ธกส.แล้ว ประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นล้านบาท ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะได้เร่งระบายข้าวให้มากขึ้น โดยเฉพาะการระบายข้าวให้ตลาดของรัฐบาล ส่วนการขายข้าวแบบ G TO G ส่วนใหญ่ขายให้ประเทศจีน โดยอนาคตประมาณการว่าอาจสามารถระบายข้าวได้ ๑ ล้านตันต่อปี ทั้งนี้จีนได้มอบหมายให้บริษัทรัฐวิสาหกิจของจีนมาทำความตกลงกับภาคเอกชนไทย ซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาของนายกรัฐมนตรีไทยกับจีน

**กระทู้ถามสด เรื่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ และการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตั้งถามโดย ส.ส.วัชร เพ็ชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์** โดยกล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายครั้ง เพื่อควบคุมการชุมนุมทางการเมือง ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน อีกทั้งยังมีประเด็นในเรื่องความจำเป็นในการประกาศใช้ ความสั่นเปลื้องของงบประมาณแผ่นดิน และแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ประชาชนเคลือบแคลงในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนจำนวนมาก

**พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี** ตอบชี้แจงว่า การใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงตั้งแต่วันที่ ๙-๑๘ ต.ค. นั้น รัฐบาลมีความจำเป็นต้องรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อให้การชุมนุมเป็นไปโดยสงบ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเจรจาหลายรอบ ทำให้ผู้ชุมนุมบางส่วนเดินทางกลับไปชุมนุมที่สวนลุมพินี แต่มีผู้ชุมนุมบางส่วนยังคงยืนยันที่จะชุมนุมต่อหน้าทำเนียบรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลได้มีการติดตามสถานการณ์การชุมนุมดังกล่าวมาโดยตลอด ซึ่งพบว่าเป็นการชุมนุมที่มีการปลุกระดมให้เกิดความรุนแรง ตลอดจนในห้วงเวลาดังกล่าว นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางมาเยือนไทย รัฐบาลจึงตัดสินใจประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ส่วนงบประมาณที่ใช้ในนั้นเป็นงบในการประกอบเลี้ยงตำรวจ และใช้ตำรวจเท่าที่จำเป็นในการรักษาความสงบเรียบร้อย และมีการจัดกำลังตามสถานการณ์ ส่วนงบประมาณที่ใช้ในการนี้หากเหลือง่ายก็จะดำเนินการคืนคลังต่อไป ส่วนการขยายเวลาในการใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงต่อไป หรือมีการขยายพื้นที่หรือไม่ นั้น ขึ้นกับการประเมินสถานการณ์ว่ามีสถานการณ์อย่างไร

**กระทู้ถามสด เรื่อง วิกฤติปัญหาสุรากลั่นชุมชนที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย ตั้งถามโดย ส.ส.อรุณี ชำนาญยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดพะเยา** กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของสุรากลั่นชุมชน ซึ่งที่ผ่านมามีสภาพปัญหาอุปสรรคของการอนุญาตเปิดโรงงานผลิตสุรา รวมถึงกระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การจำหน่าย การจัดเก็บภาษี ตลอดจนผลกระทบจากสุราปลอมปนสารพิษที่พบได้มากขึ้นในปัจจุบัน เป็นปัญหาสำคัญที่กระทบประโยชน์ของประชาชนโดยรวม รวมถึงสุขภาพของคนไทยและปัญหาสังคมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขเป็นเรื่องเร่งด่วน

**รมช.อนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง** ได้ตอบชี้แจงว่า พยายามช่วยเหลือและให้ความสำคัญกับกระทู้ทุกกระทู้ ส่วนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ผู้ตั้งกระทู้สอบถามนั้นมีอุปสรรคเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างของเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบ ขณะเดียวกันได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการเผยแพร่ให้ความรู้และป้องกันปัญหาการกลั่นสุราที่ปลอมปนสารพิษ และยืนยันว่าจะได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะในพื้นที่เป้าหมาย

**นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รมช.มหาดไทย** ตอบชี้แจงว่า กรมการปกครองมีนโยบายชัดเจนในการลดละเลิกอบายมุข โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านกวาดขันลูกบ้านอย่างใกล้ชิด โดยมีนโยบายหลักงดเหล้าเข้าพรรษา เนื่องจากเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กระทรวงมีนโยบายที่จะลดอุบัติเหตุให้ได้ตามเป้าหมาย โดยมีมติ ค.ร.ม. เห็นชอบให้ซื้ออุปกรณ์ในการตรวจเช็คการขับชี่ยานพาหนะเพื่อความปลอดภัย ซึ่งจะใช้งบประมาณกว่า ๕๐๐ ล้านบาท

**รมช.กระทรวงสาธารณสุข** ตอบชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการด้านสาธารณสุข โดยมีการคัดกรองผู้ป่วย หากตรวจพบก็จะส่งต่อให้ โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลจังหวัด เพื่อบำบัดอาการของผู้ป่วยที่เกิดจากการดื่มสุรา รวมถึงอาจส่งต่อให้แผนกจิตเวชบำบัดรักษาด้วย

**กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างหอประชุมโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม อำเภอสังขม จังหวัดหนองคาย ตั้งถามโดย ส.ส.ชมภู จันทาทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดหนองคาย** โดยกล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองและคณะครูโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม อำเภอสังขม จังหวัดหนองคาย ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด ๕๖๐ คน และครูผู้สอน ๒๐ คน จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ก่อสร้างหอประชุมโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม แบบ ๑๐๐/๒๗ ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวนั้นในพื้นที่จะเป็นโรงเรียนแบบทรงไทยและใช้ชั้นล่างเป็นที่ประชุมผู้ปกครอง ประชุมนักเรียน แล้วยังมีหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตำบลบ้านม่วง ตำบลสังคม ตำบลนาจั่ว มาใช้อยู่เป็นประจำ และมีเขตพื้นที่การศึกษาหาดคัมภีร์ซึ่งอยู่ติดกับอำเภอสังคม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ก็มาใช้พื้นที่นี้โดยตลอดเช่นกัน นอกจากนี้ในช่วงฤดูฝนมักมีปัญหาในเรื่องการเรียน การสอนภาควิชาด้านการกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้กับนักเรียนไม่เพียงพอในการรองรับนักเรียน จึงสมควรให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลจะดำเนินการก่อสร้างหอประชุมโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ภายในปี ๒๕๕๗ ได้หรือไม่ หากไม่ได้จะดำเนินการได้เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

๒. หากรัฐบาลไม่ก่อสร้างหอประชุมโรงเรียนดังกล่าวได้ตามข้อ ๑ จะดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของโรงเรียนดังกล่าวได้อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

**นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.กระทรวงศึกษาธิการ** ตอบชี้แจงถึงหลักเกณฑ์การจัดตั้งงบประมาณเพื่อจัดสร้างอาคารให้กับโรงเรียน ซึ่งมีการพิจารณา ดังนี้ ๑. การขาดแคลนอาคารเรียน ๒. การขาดแคลนหอประชุม ๓. แผนการจัดชั้นเรียนและแนวโน้มการขยายตัวของนักเรียน กระทรวงได้จัดลำดับโรงเรียนวังม่วงในลำดับที่ ๘ เพื่อจัดตั้งงบประมาณในการจัดสร้างหอประชุม อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในเรื่องดังกล่าวมาเป็นเวลา ๒ ปีแล้ว โดยคาดว่า การเขียนตั้งเรื่องเพื่อขอของบประมาณอาจยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง แต่จะได้ศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาตั้งเรื่องขอของบประมาณให้ตรงตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังต่อไป

**กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนร้อยเอ็ด ตั้งถามโดย ส.ส.เอมอร ลินธุ์พร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดร้อยเอ็ด** เนื่องด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดมีประชาชนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือ กศน. เป็นจำนวนมาก รวมทั้งนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แต่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือ “วิทยาลัยชุมชน” เป็นสถาบันการศึกษาของภาครัฐที่บริหารจัดการโดยชุมชน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ โดยการจัดตั้งและการดำเนินงานจะต้องเกิดจากความต้องการและความพร้อมของชุมชนที่จะบริหารจัดการตามปรัชญาและหลักการของวิทยาลัยชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าภาพของทุกขั้นตอนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่จัดการศึกษาในระบบเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของชุมชนจังหวัด ด้วยเหตุผลดังกล่าวหากมีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนร้อยเอ็ดที่มีคุณภาพที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนที่จะพัฒนาการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเป็นธรรม จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนร้อยเอ็ดหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. กระทรวงศึกษาธิการมีแผนงานหรือโครงการออกแบบ สสำรวจและดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนร้อยเอ็ดหรือไม่ อย่างไร มีงบประมาณใด ขอทราบรายละเอียด

๓. หากมีนโยบายตามข้อ ๑ กระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการดำเนินการอย่างไร ในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอทราบรายละเอียด

**นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.กระทรวงศึกษาธิการ** ตอบชี้แจงว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในจังหวัดที่ไม่มีมหาวิทยาลัย มีหลักการเพื่อให้โอกาส จัดการศึกษาให้แก่ประชาชน และบูรณาการทรัพยากรในชุมชน ปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ดมีการจัดตั้งวิทยาลัยราชภัฏอยู่ก่อนแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังคงมีเงื่อนไขในการขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนได้ เช่น การแสดงเหตุผลว่าจังหวัดร้อยเอ็ดมีอาณาเขตที่กว้างใหญ่ ซึ่งการมีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพียงแห่งเดียวไม่สามารถรองรับนักศึกษาได้อย่างเพียงพอ ประกอบกับมีผู้ใช้แรงงานจำนวนมากที่ต้องการเสริมทักษะวิชาชีพ และหรือมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดตั้ง ดังนั้นจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถยื่นขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนร้อยเอ็ดได้โดยใช้เหตุผลพิเศษเหล่านี้ โดยยื่นเรื่องให้กระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะได้มีการพิจารณาตามขั้นตอนเพื่อขอรับการอนุมัติจัดตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

**กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง การออกเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน ตั้งถามโดย ส.ส.อนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดสกลนคร** โดยกล่าวว่า สืบเนื่องจากราษฎร บ้านโคกสีโค หมู่ที่ ๕ ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ราษฎรตำบลโคกศิลา อำเภोजेरญศิลป์ จังหวัดสกลนคร และราษฎรตำบลศรีวิชัย ตำบลเตือศรีคันไชย อำเภอมานวนนิวาส จังหวัดสกลนคร ได้เข้าไปทำกินในบริเวณพื้นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์มาหลายชั่วอายุคนแล้ว พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ทำนา ทำสวน ทำไร่ ซึ่งมีพื้นที่กว่า ๑,๐๐๐ ไร่ ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิได้ ปัจจุบันพื้นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์แห่งนี้เป็นบ้านเรือนราษฎร เป็นสวน ไร่ นา เต็มพื้นที่ราษฎรที่ได้รับมรดกไม่สามารถแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของได้ด้วยเอกสารสิทธิ ทำให้ราษฎรจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนเพราะต้องการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ และต้องการเอกสารสิทธิเพื่อแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในการส่งเสริมอาชีพ จากเหตุผลดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่จะช่วยเหลือราษฎรที่ทำกินในทำเลเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. หากกระทรวงมหาดไทยไม่สามารถออกเอกสารสิทธิในทำเลเลี้ยงสัตว์ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นได้ จะมีมาตรการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนให้กับราษฎรอย่างไร หรือไม่ ขอทราบรายละเอียด

๓. หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีมาตรการแนวทางแก้ปัญหาให้กับราษฎรในลักษณะใด ขอทราบรายละเอียด

**รมต.ประจำ ประสบัติ รมช.กระทรวงมหาดไทย** ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่าในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนเนื่องจากไม่มีที่ทำกินนั้นภาครัฐให้ความสำคัญมาโดยตลอด แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งที่ดินบริเวณที่ ส.ส. ถามมานั้นไม่สามารถออกเอกสารสิทธิได้ อย่างไรก็ตามรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว โดยได้สั่งการให้กรมที่ดินดำเนินการช่วยเหลือ ซึ่งพื้นที่ที่ ส.ส. กล่าวถึงนั้นก็อยู่ในข่ายได้รับความช่วยเหลือ โดยจะได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินของรัฐ ซึ่งจะไม่ถูกรบกวนจากหน่วยงานอื่น ๆ และสามารถใช้เป็นหลักประกันในการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ได้ ซึ่งขณะนี้กรมที่ดินกำลังดำเนินการ โดยประชาชนจะต้องยื่นเรื่องตามลำดับเพื่อขอรับหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินของรัฐ หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินต่อไป

**กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตั้งถามโดย ส.ส.อนุชา บูรพชัยศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กรุงเทพมหานคร** โดยกล่าวว่า ได้รับการสอบถามจาก

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตคลองเตยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาพื้นที่ซึ่งปัจจุบันเป็นของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตคลองเตยและได้มีการเตรียมการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะมีผลกระทบโดยรวมต่อประชาชนในบริเวณดังกล่าวอย่างกว้างขวาง จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีนโยบายในการดำเนินการตั้งแต่เริ่มทำการศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยในปัจจุบันจนถึงแผนงานในอนาคตในการดำเนินการโครงการดังกล่าวอย่างไร

๒. รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เขตคลองเตยที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

**รมต. พ้อง ชีวานันท์ รมช.คมนาคม** ตอบชี้แจงเกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่า ได้ว่าจ้างบริษัทสถาปนิก ๔๙ ดำเนินการซึ่งใกล้เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะได้ข้อสรุปอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามได้มีการว่าจ้างบริษัทโซติจินตามาศึกษาอีกครั้งนั้นเป็นการศึกษาเฉพาะในเขตรั้วศุลกากรเท่านั้น และผลการศึกษาจะต้องสอดคล้องกับผลการศึกษาของบริษัทสถาปนิก ๔๙ ที่ได้ทำการศึกษาในภาพใหญ่ด้วย ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอแผนแม่บทในการพัฒนาโดยใช้เวลามากกว่า ๓๐ ปี โดยจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในวาระและโอกาสที่สมควร ทั้งนี้การพัฒนาดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เขตคลองเตย รวมถึงคำนึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมด้วย อย่างไรก็ตามจะได้ดำเนินการจัดทำแผนการช่วยเหลือประชาชนในระดับเบื้องต้นต่อไป

**กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาล้างน้ำสาธารณะต้นเขินและถนนริมคลองขำรุต ตั้งถามโดย ส.ส.วิวัฒน์ชัย โทตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดศรีสะเกษ** โดยกล่าวว่า ด้วยอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้นในจังหวัดศรีสะเกษหลายแห่งต้นเขิน ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนที่เป็นเกษตรกร เนื่องจากพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชต่าง ๆ แห้งแล้งไม่สามารถเพาะปลูกพืชใด ๆ ได้ หรืออาจจะได้ผลผลิตที่น้อยไม่คุ้มกับการลงทุน นอกจากนี้ยังมีการบุกรุกเข้าไปก่อสร้างบ้านในแหล่งน้ำสาธารณะ จึงทำให้แหล่งน้ำที่มีอยู่น้อยลงไป และขาดประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการดูแลบำรุงรักษา ยังไม่มีการจัดงบประมาณไปบำรุง ฟื้นฟู บำรุงแหล่งน้ำดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า

๑. อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย ซึ่งอยู่ในเขตตำบลกระแซง ตำบลตระกาจ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษณ์ ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ ๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปัจจุบันเก็บกักน้ำได้เพียงประมาณ ๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนในการทำไร่ทำนา และเลี้ยงสัตว์ กรมชลประทานจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร และอยู่ในแผนงบประมาณใด ขอทราบรายละเอียด

๒. คลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย ปัจจุบันไม่มีการบำรุง รักษา บำรุง ซึ่งคลองส่งน้ำนี้เกษตรกรในหลายอำเภอใช้ในการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ เช่น อำเภอกันทรลักษณ์ อำเภอสรรคบุรี อำเภอเบญจลักษณ์ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอโนนคูณ กรมชลประทานจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร และอยู่ในแผนงบประมาณปีใด ขอทราบรายละเอียด

**รมต.ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์** ตอบชี้แจงว่า กรมชลประทานได้ดำเนินการขุดลอกแล้วทั้งหมด ๓ ครั้ง โดยมีโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำด้วย ซึ่งจะเสนอของบประมาณในปี ๒๕๕๘ อีกครั้ง และจะกระจายงบประมาณให้ ๑๖ อ่าง ๘ ฝาย รวมถึงได้จัดทำแผนการซ่อมแซมทุกปี ส่วนการบำรุงซ่อมแซมถนนนั้นกรมชลประทานได้ถ่ายโอนให้ทางหลวงชนบทดำเนินการแล้ว

**กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง การละเลยมาตรการป้องกันความปลอดภัยของกระทรวงคมนาคม ตั้งถามโดย ส.ส.จิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กรุงเทพมหานคร** โดยผู้ตั้งกระทู้กล่าวว่าถนนทางคู่ขนาน เลียบถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก (มอเตอร์เวย์) ในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ตัดกับถนนเลียบบคลอง ๖ ไปจนถึงทางขึ้นด่านจตุโชติ (รามอินทรา – อัจฉรังค์) เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จากการออกแบบของกระทรวงคมนาคมที่ผิดแบบ และไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งได้หารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วหลายครั้ง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ แต่จนถึงบัดนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง เพื่อความปลอดภัยของราษฎรในการใช้เส้นทางสายดังกล่าวแต่อย่างใด จึงขอเรียนถามว่า

๑. การออกแบบถนนคู่ขนานดังกล่าวมีการออกแบบอย่างไร และได้ดำเนินการตามแบบหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. รัฐบาลทราบหรือไม่ว่าได้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในถนนสายดังกล่าว หากทราบเหตุใดกระทรวงคมนาคมจึงได้ละเลยมาตรฐานความปลอดภัยของประชาชน จนทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ขอทราบรายละเอียด

**พลเอก พลุฒิชัย สุวรัตนัท รมช.คมนาคม** ตอบชี้แจง โดยยืนยันว่าทางคู่ขนานที่ผู้ตั้งกระทู้กล่าวถึงถือว่าเป็นทางบริการ ซึ่งมีความกว้าง ๕ เมตร ประชาชนได้ขอผ่อนผันให้สามารถขับรถวิ่งสวนกันได้ ปัจจุบันมีผู้ใช้ทางดังกล่าวมากขึ้น ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากขึ้น ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางเพื่อลดอุบัติเหตุต่อไป โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จะดำเนินการขยายไหล่ทางโดยใช้งบประมาณ ๑๒ ล้านบาท ทั้ง ๒ ฝั่ง รวม ๖ กิโลเมตร โดยจะใช้งบประมาณบำรุงปกติคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี ๒๕๕๗ นี้ รวมทั้งกระทรวงคมนาคมได้กำชับตรวจตราบริเวณที่ทิ้งร้างอยู่เสมอเพื่อลดปัญหาอาชญากรรม

เมื่อจบวาระกระทู้ถามแล้ว มีสมาชิกขอเลื่อนวาระการตั้งซ่อมกรณีการขึ้นมาพิจารณา ก่อน ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง และเห็นด้วยกับรายชื่อที่ถูกเสนอให้เป็นกรณีการในคณะต่าง ๆ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ต่อจากนั้นเป็นวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

- รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ถึง ปี ๒๕๕๐ ซึ่งไม่มีผู้อภิปรายซักถาม
- รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ของกองทุนหมุนเวียนสำหรับอุดหนุนเกษตรกรในการหาปัจจัยการผลิตตามโครงการความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางอาหารจากประเทศญี่ปุ่น

เมื่อจบวาระดังกล่าวประธานได้สั่งปิดประชุมเวลา ๑๔.๕๕ นาฬิกา

